

<b>ชื่อเรื่อง</b>	แนวทางพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหาดเขวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<b>ผู้ศึกษาค้นคว้า</b>	กิตติศักดิ์ ศรีวรรณ, วรชมนน วงศ์สามศร, ธีรัญญา กลางนุรักษ์
<b>ที่ปรึกษา</b>	ดร. คม คัมภีรานนท์
<b>ประเภทสารนิพนธ์</b>	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว , มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
<b>คำสำคัญ</b>	การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เกาะสมุย แนวทางพัฒนา

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของหาดเขวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการศึกษาสถานการณ์ของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ความต้องการของและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในปัจจุบันของหาดเขวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยบนหาดเขวง 400 ราย ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการด้านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยบนหาดเขวง 3 ราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ราย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มโดยความบังเอิญ (Non-Probability Sampling: Accident or Convenient) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One way Anova

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 สถานภาพแต่งงาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน (US Dollar Unit)ระหว่าง 1,001 - 3,000 US มาเกาะสมุยครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยจำนวน 1-3 คน มากับเพื่อน เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 1 - 3 ครั้ง สนใจเล่นกีฬาประเภทเรือพาย/เรือคายักในเกาะสมุยมากที่สุด

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของหาดเขวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับให้ความสำคัญมากที่สุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของหาดเขวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยเห็นว่าการส่งเสริมการตลาด สถานที่ และทีมงานให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดี คือมีระบบการติดต่อศูนย์การท่องเที่ยวที่ดี ภูมิประเทศสวยงาม และทีมงานมีความตั้งใจในการให้บริการ แต่เห็นว่าปริมาณถังขยะและห้องน้ำ

สาธารณะอาจจะไม่สะอาดและไม่เพียงพอ รวมถึงกิจกรรมต่างๆมีความหลากหลายน้อย รวมถึงทักษะในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตของทีมงานที่ยังต้องปรับปรุง

เปรียบเทียบความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของหาดเชิงจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่าเพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่อายุ อาชีพ ไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อสถานที่และทีมงานให้บริการมีผลต่อการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำที่หาดเชิง เกาะสมุย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันมีผลกระทบต่อธุรกิจมาก ผู้ประกอบการต้องพยายามพัฒนากิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเริ่มจากตัวผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของการพัฒนา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาครัฐที่มีการรวมกันทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเกาะสมุยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความสามารถอย่างยิ่งจากดร.คม คัมภีรานนท์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำเร็จสมบูรณ์ได้ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี พรหมประกาย ดร.ละเอียด ศิลาน้อย และดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ ที่กรุณาให้คำแนะนำ แก้ไข และ ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า

ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ เป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่ได้ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี ความสำเร็จของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน

กิตติศักดิ์ ศรีวรพจน์  
วรรษมน วงศ์สามศรี  
หิรัญญา กลางนุรักษ์

## ตัวอย่างบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภาษาไทย

ชื่อเรื่อง	การศึกษาแรงจูงใจในการกระทำความผิดของนักโทษเด็ดขาดคดียาบ้า เรือนจำกลางพิษณุโลก
ผู้ศึกษาค้นคว้า	กมลรัตน์ มออ่อน, นพดล คชนิล
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยั่งสุข
ประเภทสารนิพนธ์	ค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
คำสำคัญ	แรงจูงใจ นักโทษเด็ดขาดคดีค้ายาบ้า เรือนจำกลางพิษณุโลก

### บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการกระทำความผิดของนักโทษเด็ดขาดคดีค้ายาบ้า เรือนจำกลางพิษณุโลก จากการศึกษาพบว่า ประการแรกแรงจูงใจทางด้านการเงิน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอ ไม่แน่นอน รายได้ไม่พอจุนเจือครอบครัว สภาพเศรษฐกิจไม่ดี มีภาระหนี้สินหรือความจำเป็นต้องใช้เงิน ต้องการเงินเพื่อแลกกับปัจจัย 4 และสิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต จึงหันไปหาขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งมีรายได้ดี ไม่ต้องลงทุน เป็นอาชีพ ที่สบาย อาจจะไม่เสี่ยงอยู่บ้างก็ยอมเพราะคิดว่าหากไม่ถูกจับกุมก็คุ้มต่อการเสี่ยง ประการที่สองแรงจูงใจด้านสังคม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน และมีการศึกษาต่ำ ซึ่งอายุหรือการศึกษา นับว่าเป็นปัญหาของสังคม ควรได้รับการแก้ไข อบรม ส่งเสริม สนับสนุน ในด้านการเลี้ยงดู บ่มนิสัยในทางที่ถูกที่ควร การได้รับการศึกษา เพื่อมิให้เกิด การว่างงาน การขาดความอบอุ่นของครอบครัว การหลงเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจคนแปลกหน้าง่าย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นักโทษจำนวนไม่น้อยต้องติดร่างแหเป็นคู่คี่กับผู้ค้ายา ซึ่งอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาบ้าเลย แต่ต้องตกกระไดพลอยโจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประการที่สามแรงจูงใจจากเพื่อน ความอยากรู้ อยากลอง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีเพื่อนชักชวนให้เสพยา ค้ายา ไม่รู้จักไตร่ตรองให้ละเอียด ขาดความรอบคอบ จิตใจอ่อนไหวและสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ หางานทำได้ยาก ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอนค่าครองชีพสูงขึ้นจึงหันไปหาขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง ประการที่สี่แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อม

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด สภาพที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะหมู่บ้านและมีการค้า  
ยาบ้าเป็นส่วนมาก ทำให้พบเห็นเป็นประจำ ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติ